

# Pagpapanatili ng pagpipilian para sa mga bata at kabataan

Pebrero 01, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay nagpapakilala ng mga patakaran upang matiyak na ang mga bata ay sinusupportahan habang sila ay lumalaki hanggang sa maging hustong gulang para sila ay magiging taong gusto nilang maging.

Ang gobyerno ay nagpapakilala ng mga patakaran sa ilang mga ministri upang mapanatili ang mga pagpipilian ng mga bata at kabataan bago ang potensyal na gumawa ng mga desisyong nakakapagpabago ng buhay at kadalasang hindi maibabalik na mga desisyon ng nasa hustong gulang na kinasasangkutan ng pagbabago ng kanilang biyolohikal na kasarian habang tinitiyak din na ang mga kababaihan at batang babae ay may pagkakataong lumahok nang ligtas at makabuluhan sa palakasan. Bilang karagdagan, pagbubutihin ng gobyerno ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa transgender na komunidad ng Alberta at mga suportang panlipunan para sa mga batang kinikilala bilang transgender at kanilang mga pamilya.

## Mga suporta para sa mga transgender na nasa hustong gulang

Ang mga suporta sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga transgender na Albertans ay napakahalaga, kaya naman nagsusumikap ang pamahalaan na dalhin sa Alberta ang mga medikal na propesyonal na dalubhasa sa pre-at post-operative transgender na pangangalaga para sa mga nasa hustong gulang. Ang pagkakaroon ng kadalubhasaan na ito sa lalawigan ay magtitiyak na ang mga naglilipat ng mga Albertan ay mapapabuti ang access sa isang medikal na ekspertong nakabase sa Alberta upang tulungan sila sa kanilang natatangi at kumplikadong mga medikal na pangangailangan nang hindi kinakailangang maglakbay sa Quebec, na kasalukuyang ginagawa.

Bilang karagdagan, bubuo ang Alberta Health ng pribadong rehistro ng mga medikal na propesyonal na dalubhasa sa larangang ito upang gawing mas madali para sa mga transgender na Albertan na ma-access ang kinakailangang medikal na paggamot at pangangalaga.

## **Mga patakarang nakasentro sa bata at kabataan**

Sa mga darating na buwan, ipapatupad ng gobyerno ng Alberta ang mga sumusunod na patakarang pangkalusugan na may kaugnayan sa mga batang kinikilala bilang transgender:

- Lahat ng operasyon sa pagbabago ng kasarian para sa mga menor de edad na 17 taong gulang pababa ay ipagbabawal.
- Ang paggamit ng puberty blockers at hormone therapies para sa layunin ng pagbabago ng kasarian o paninindigan ay hindi papayagan para sa mga batang may edad na 15 pababa, maliban sa mga nagsimula na sa paggamot.
- Ang mga mature na kabataan, na may edad 16 at 17, ay maaari lamang pumili na magsimula ng mga puberty blocker at hormone therapies para sa pagbabago at paninindigan ng kasarian na may pag-apruba ng magulang, manggagamot at psychologist.

Tungkol sa nauugnay sa sistema ng edukasyon ng Alberta, ang mga sumusunod na reporma ay ipapatupad:

- Ang mga magulang ay dapat maabisuhan at mag-opt in sa anumang pagkakataon kapag ang isang guro ay nagbibigay ng pormal na pagtuturo sa paksang may kinalaman sa pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal o sekswalidad ng tao.
- Lahat ng third-party na mapagkukunang materyal o mga presentasyon na nauugnay sa pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal o sekswalidad ng tao na makukuha sa mga silid-aralan sa Alberta ay dapat na paunang aprubahan ng Ministri ng Edukasyon upang matiyak na ang mga ito ay naaangkop sa edad.
- Ang mga magulang ay dapat pumayag para sa kanilang anak na may edad na 15 pababa na baguhin ang kanilang pangalan o mga panghalip na ginagamit ng mga guro ng paaralan, administrasyon at iba pang kawani ng edukasyon.
- Kailangang maabisuhan ang mga magulang para sa kanilang anak na may edad na 16 o 17 upang baguhin ang kanilang pangalan o mga panghalip na ginagamit ng mga guro ng paaralan, administrasyon at iba pang kawani ng edukasyon.

Gumagawa din ang gobyerno ng Alberta ng isang pilot project sa pagpapayo upang matulungan ang mga kabataan na matukoy bilang transgender at ang kanilang mga pamilya na harapin ang madalas na mahirap at kumplikadong mga isyu at talakayan.

## **Kababaihan, batang babae at transgender na mga atleta**

Sa wakas, dahil nauugnay ito sa mga kababaihan, mga batang babae at mga transgender na babaeng atleta, makikipagtulungan ang gobyerno ng Alberta sa mga organisasyong pampalakasan sa lalawigan upang matiyak na ang mga babaeng atletang ipinanganak sa biyolohikal na mga atleta ay maaaring makipagkumpitensya sa isang biological na dibisyong pambabae lamang nang hindi kinakailangang makipagkumpitensya laban sa mga transgender na babaeng atleta habang pagpapalawak din ng mga co-ed o iba pang dibisyong neutral sa kasarian para sa mga kumpetisyon sa atletiko upang matiyak na ang mga transgender na atleta ay makabuluhang makakasali sa isport na kanilang pinili.

## **Multimedia**

- Panoorin: [Ang video mensahe ni Premier Smith](#)
- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)

## **Mga katanungan sa media**

### **Sam Blackett**

587-589-6048

Kaliham ng Press, Tanggapan ng Premier